

Ang Malaking Gawain ni Nehemiah

(Nehemiah 1-6)

Noong unang panahon, si Nehemiah ay naglilingkod na tagapagdala ng inumin ng hari, kaya't sinisiguro niyang ligtas ang inumin ng hari!

Isang araw, narinig ni Nehemiah na ang kanyang bayan, ang Jerusalem, ay may malaking problema. Ang mga pader ng lungsod ay wasak at ang mga pintuan ay nasunog. Nalungkot nang husto si Nehemiah.



Nanalangin si Nehemiah sa Diyos at humingi ng tulong. Pagkatapos, humingi siya ng pahintulot sa hari upang makabalik sa Jerusalem at ayusin ang mga pader. Pumayag ang hari at binigyan pa siya ng mga kagamitan para sa malaking gawain.

Naglakbay si Nehemiah patungong Jerusalem at nakita niya ang mga wasak na pader. Alam niyang marami silang kailangang gawin. Sinabi niya sa mga tao, "Halina't ayusin natin ang mga pader!" Pumayag ang mga tao at nagsimula silang magtrabaho nang mabuti.

Ngunit may mga taong ayaw na maayos ni Nehemiah at ng kanyang mga kaibigan ang mga pader. Sinubukan nilang pigilan at pinagtawanan lang sila. Nanalangin si Nehemiah sa Diyos para sa lakas at pinanatili ang mga tao sa pagtatrabaho.

Sinabi ni Nehemiah sa mga tao na maging matapang at huwag matakot. Nagtrabaho sila ng may hawak na kasangkapan sa isang kamay at sandata sa kabila, handang ipagtanggol ang kanilang sarili kung kinakailangan.

Sa kabila ng mga pagsubok, natapos ni Nehemiah at ng mga tao ang paggawa sa pader ng Jerusalem sa loob lamang ng 52 na araw! Lahat ay lubos ang saya at nagpasalamat sa Diyos sa tulong Niya.

Si Nehemiah ay isang mahusay na pinuno na nagmamahal sa Diyos at handang tumulong sa kanyang mga kaibigan. Sa tulong ng Diyos, si Nehemiah at ang mga tao sa Jerusalem ay nagawang palakas at gawing ligtas muli ang kanilang lungsod.

Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at sinasagot ito. Nanalangin si Nehemiah sa Diyos noong siya ay malungkot at nag-aalala tungkol sa Jerusalem. Dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at tinulungan siya. Tinulungan din niya si Jeremiah sa iba pang mahirap na sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon at balakid na hinarap ni Nehemiah, binigyan siya ng Diyos ng lakas at mapagkukunan ng mga kailangan niya.

